



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๘๒๑

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน / หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เชิญอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ได้ขออนุมัติใช้รถยนต์เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารได้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไปต่างจังหวัด โดยมีผู้บริหารที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการรถประจำตำแหน่งโดยสารไปกับรถส่วนกลางด้วย ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่ขัดต่อหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙/๑๖๘๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๓.๑ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ กล่าวคือยานพาหนะดังกล่าว มีผู้บริหารที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการรถประจำตำแหน่งด้วย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้อง ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ นั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่หากกฎหมายใดที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานหรือ การปฏิบัติงาน ควรปรับเปลี่ยนให้สามารถดำเนินการได้คล่องตัวมากขึ้น โดยต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องตามระเบียบฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรช่วยกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ในแต่ละประเด็น อาจประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานกับหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข และสรุปผลรายงานอธิการบดี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประนอม จันทังษี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย